

CẮT TRĨ HẾT BAO NHIÊU TIỀN? BẢNG GIÁ CHI TIẾT MỚI NHẤT 2023 TẠI ĐÀ NẴNG

Chi phí mổ trĩ hết bao nhiêu tiền hay phẫu thuật cắt trĩ hết bao nhiêu tiền là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Chị Thủy (30 tuổi – nhân viên văn phòng) có thắc mắc như sau:

“Chào bác sĩ, dạo gần đây tôi thấy hậu môn của mình thường xuyên ẩm ướt và ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Mỗi lần đi cầu cảm thấy rất đau rát, cùng với đó là hiện tượng xuất hiện những tia máu chảy ra. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán tôi bị mắc bệnh trĩ và yêu cầu tôi phải tiến hành mổ trĩ để điều trị bệnh. Tuy nhiên, do sợ rằng mức chi phí phẫu thuật cắt trĩ sẽ đắt đỏ nên tôi vẫn còn băn khoăn và lưỡng lự chưa dám đi thực hiện. Vậy, bác sĩ có thể cho tôi hỏi chi phí mổ trĩ hết bao nhiêu tiền hay phẫu thuật cắt trĩ hết bao nhiêu tiền, có đắt không được không ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”

Chào bạn Hạnh, cảm ơn bạn khi đã tin tưởng gửi gắm những thắc mắc của bản thân về cho phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng chúng tôi. Thắc mắc về chi phí mổ trĩ bao nhiêu tiền không chỉ là thắc mắc của riêng bạn mà còn là thắc mắc của rất nhiều người mắc bệnh khác. Đối với vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa của phòng khám có trả lời như sau:

Tại sao lại phải thực hiện phẫu thuật mổ trĩ?

Bệnh trĩ là bệnh lý đứng đầu thuộc khu vực hậu môn - trực tràng phổ biến ở người lớn. Bệnh xuất hiện do gia tăng áp lực của các tĩnh mạch ở trong hậu môn – trực tràng. Khi các tĩnh mạch bị chèn ép quá lâu thì sẽ hình thành lên các búi trĩ. Các búi trĩ nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây tổn thương cho hậu môn, gây chảy máu hay có khi là gây sa búi trĩ ra ngoài.



Hiện nay, số lượng người mắc bệnh trĩ đang tăng cao và càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Thực tế, bệnh trĩ là bệnh lành tính và không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, các búi trĩ khi xuất hiện sẽ gây nên rất nhiều phiền toái trong cuộc sống. Bệnh khi không được chữa trị kịp thời còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

- **Tăng nguy cơ bị viêm nhiễm và hoại tử hậu môn:** Các búi trĩ xuất hiện sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy sưng, đau đớn ở vùng hậu môn. Bên cạnh đó, người bị mắc bệnh trĩ còn thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy hậu môn do dịch nhầy ra nhiều hơn so với bình thường. Điều này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, phát triển gây viêm nhiễm hậu môn. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài có thể gây nên các bệnh về gan, thận, nứt kẽ hậu môn...
- **Gây thiếu máu và nhiễm trùng máu:** Tình trạng chảy máu quá nhiều và kéo dài lâu trong một khoảng thời gian dài sẽ gây thiếu máu. Trong một số trường hợp, tình trạng chảy máu quá nhiều ở hậu môn còn gây nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu là biến chứng nguy hiểm của bệnh trĩ có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh.
- **Gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý:** Các búi trĩ khi xuất hiện và kéo dài dai dẳng trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy vô cùng lo lắng, mặc cảm và tự ti. Tình trạng này kéo

dài quá lâu thậm chí còn gây rối loạn tâm lý người bệnh, tính tình thường xuyên không ổn định dẫn tới stress, căng thẳng, cơ thể mệt mỏi.

- **Dễ bị mắc viêm nhiễm phụ khoa:** Hậu môn và âm đạo có vị trí gần nhau. Vì vậy, khi hậu môn bị nhiễm khuẩn thì vi khuẩn sẽ nhanh chóng xâm nhập sang âm đạo gây viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản.
- **Tăng nguy cơ bị ung thư hậu môn - trực tràng:** Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh trĩ đó chính là ung thư trực tràng. Các tế bào ung thư khi không được ngăn chặn kịp thời sẽ lan rộng sang các bộ phận khác trong cơ thể. Ung thư trực tràng di căn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong.



BÁC SĨ ĐANG TRỰC TUYẾN ●

Giải đáp mọi thắc mắc của bạn

HOTLINE: 0379.913.598

CLICK HỎI VỚI BÁC SĨ NGAY MIỄN PHÍ 24/7

Như chia sẻ ở trên thì các bạn có thể thấy, bệnh trĩ nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, người bệnh cần phải đi thực hiện phẫu thuật mổ trĩ càng sớm càng tốt.

Lưu ý: Để chấm dứt đi những đau đớn và khó chịu của bệnh một cách nhanh chóng và an toàn. Người bệnh cần phải thực hiện mổ trĩ tại những cơ sở y tế chuyên khoa an toàn và uy tín.

Chi phí phẫu thuật mổ trĩ hết bao nhiêu tiền?

Để giải đáp chi tiết cho thắc mắc mổ trĩ hết bao nhiêu tiền hay phẫu thuật trĩ hết bao nhiêu tiền thì bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng có câu trả lời như sau: Chưa có bất kỳ một phòng khám hay bệnh viện nào có thể cụ thể lên được tổng chi phí chữa bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền.

Bởi mức chi phí mổ trĩ bị phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Vì vậy, chi phí phẫu thuật mổ trĩ hay cắt trĩ hết bao tiền của mỗi người sẽ mỗi khác. Cụ thể một số yếu tố tác động đến chi phí cắt trĩ như:



1. Chi phí cắt trĩ phụ thuộc vào các phương pháp

Chi phí mổ trĩ hay phẫu thuật cắt trĩ sẽ phụ thuộc rất lớn vào phương pháp thực hiện. Các phương pháp thực hiện cắt mổ trĩ sẽ có giá tham khảo dao động như sau:

Phương pháp chữa bệnh trĩ	Chi phí tham khảo tại một số địa chỉ y tế tại Đà Nẵng
Cắt trĩ theo phương pháp truyền thống	Từ 3.500.000 VNĐ trở lên
Cắt búi trĩ ngoại bằng công nghệ HCPT	Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ trở lên
Phương pháp cắt trĩ nội bằng công nghệ PPH	Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ trở lên
Điều trị trĩ theo phương pháp khoang vòng niêm mạc	Từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng trở lên
Cắt búi trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan	Từ 4.500.000 - 6.000.000 đồng trở lên

Phẫu thuật cắt búi trĩ bằng phương pháp Longo	Từ 5.500.000 - 7.500.000 đồng trở lên
Chi phí khám bệnh trĩ tại phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng	Chỉ 149.000 VNĐ

Lưu ý: Hiện tại phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đang có chương trình ưu đãi khám chữa bệnh trĩ cụ thể: Chi phí khám, **nội soi bệnh trĩ chỉ có giá là 149K** + Giảm thêm **30%** chi phí tiểu phẫu hoặc **30%** chi phí trị liệu. Nhanh tay [đặt lịch hẹn khám ngay hôm nay!](#)

2. Chi phí thăm khám ban đầu

Tại bất kỳ một cơ sở y tế nào trước khi tiến hành tiểu phẫu, bác sĩ đều sẽ chỉ định cho bệnh nhân thực hiện thăm khám ban đầu. Mục đích của bước khám bệnh này là để bác sĩ xác định được xem người bệnh có đủ điều kiện để tiến hành mổ trĩ hay không. Tại đây, bạn sẽ mất một khoản chi phí cho quá trình thăm khám sức khỏe lâm sàng.

ƯU ĐÃI GÓI KHÁM TRĨ

0đ

- MIỄN PHÍ 100%** KHÁM LÂM SÀNG
- GIẢM 30%** PHÍ THỦ THUẬT
- GIẢM 30%** PHÍ ĐIỀU TRỊ

ĐĂNG KÝ NGAY

Chi phí thăm khám lâm sàng lúc ban đầu này hết bao nhiêu tùy thuộc vào mỗi cơ sở y tế sẽ có mức giá khác nhau. Bên cạnh đó, căn cứ vào những xét nghiệm mà người bệnh thực hiện mà khoản chi phí này sẽ lại có sự chênh

lệch mỗi người mỗi khác. Vì vậy, rất khó để đưa lên được một con số cụ thể cho chi phí mổ trĩ. Tuy nhiên thông thường, chi phí thăm khám sức khỏe lúc ban đầu thường thấp nên các bạn không cần phải quá lo lắng.

3. Chi phí phụ thuộc vào mức độ mắc bệnh trĩ

Từ bước thăm khám sức khỏe ban đầu, bác sĩ sẽ xác định được loại bệnh trĩ, tình trạng mắc bệnh trĩ cũng như sức khỏe của mỗi người. Nếu như bệnh nhân bị bệnh trĩ ngoại thì mức giá chữa bệnh sẽ thấp hơn so với trĩ nội. Bởi những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh trĩ ngoại sẽ có thể dễ dàng nhận biết sớm. Từ đó, quá trình chữa bệnh sẽ diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn. Như vậy, chi phí điều trị trĩ cũng sẽ tiết kiệm và không tốn quá nhiều tiền so với bình thường.

Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ mắc bệnh trĩ của mỗi người mà chi phí mổ trĩ cũng sẽ lại bị ảnh hưởng một phần không hề nhỏ. Thường bệnh trĩ ở cấp độ 1 và 2 sẽ có chi phí điều trị thấp hơn so với bệnh trĩ cấp độ 3 và 4. Bởi bệnh nhân bị bệnh trĩ ở cấp độ 1,2 sẽ chỉ cần sử dụng thuốc để điều trị. Mà chi phí chữa bệnh bằng thuốc sẽ thấp hơn rất nhiều so với phẫu thuật ngoại khoa.

4. Chữa bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của người bệnh

Tình hình sức khỏe của người bệnh cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng ít nhiều đến chi phí phẫu thuật mổ trĩ bao nhiêu tiền. Bệnh nhân nếu như có sức đề kháng và hệ miễn dịch yếu, không ổn định. Bên cạnh đó còn bị mắc thêm một số bệnh lý như: viêm nhiễm, rối loạn máu đông hay các búi trĩ đang hoại tử,... thì chi phí chữa bệnh sẽ tốn kém nhiều tiền hơn. Bởi khi này bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân phải điều trị khỏi bệnh lý trước sau đó mới được thực hiện phẫu thuật mổ trĩ.

Trong trường hợp người bệnh có một sức khỏe tốt, hoàn toàn ổn định và không bị mắc bất kỳ một bệnh lý nào khác ngoài bệnh trĩ thì phẫu thuật mổ trĩ sẽ được diễn ra luôn. Khi phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng thì chi phí sẽ tiết kiệm do người bệnh không cần phải chi trả thêm khoản phí để điều trị thêm bệnh khác.



5. Chi mổ trĩ phụ thuộc vào phương pháp phí thực hiện

Hiện nay, trong y học có rất nhiều phương pháp mổ trĩ, mỗi một phương pháp sẽ có một mức giá khác nhau. Chi phí cắt trĩ tân tiến, hiện đại mang lại hiệu quả chữa bệnh cao và an toàn chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn so với tiểu phẫu mổ trĩ thông thường. Chi phí phẫu thuật mổ trĩ hết bao nhiêu tiền? Khác với phương pháp cắt trĩ truyền thống, mặc dù mổ trĩ bằng phương pháp hiện đại có mức chi phí cao, nhưng người bệnh giảm đi được đau đớn và biến chứng. Người bệnh khi này sẽ rút ngắn được thời gian điều trị và có quá trình hồi phục bệnh sẽ nhanh chóng hơn.

Phương pháp PPH và HCPT được đánh giá là 2 phương pháp mổ trĩ hiện đại và tân tiến hiện nay. So với những phương pháp chữa bệnh trĩ khác thì phương pháp này có mức giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, người bệnh nếu như áp dụng mổ trĩ theo một trong hai cách này thì sẽ có hiệu quả điều trị cao và vượt trội hơn hẳn.

Phương pháp giúp khắc phục đi được mọi rủi ro của tiểu phẫu thông thường, kỹ thuật xâm

lấn tới thiểu hoàn toàn không gây đau đớn, cho chảy máu ít và đặc biệt là không để lại sẹo, sau phẫu thuật người bệnh có khả năng tái phát lại bệnh thấp. Để biết chính xác và cụ thể chi phí mổ trĩ của phương pháp PPH và HCPT là bao nhiêu người bệnh hãy đến trực tiếp cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn.



BÁC SĨ ĐANG TRỰC TUYẾN ●

Giải đáp mọi thắc mắc của bạn

HOTLINE: 0379.913.598

CLICK HỎI VỚI BÁC SĨ NGAY MIỄN PHÍ 24/7

6. Chi phí phẫu thuật cắt trĩ phụ thuộc vào cơ sở y tế thực hiện

Cơ sở y tế mà người bệnh lựa chọn là yếu tố quyết định và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí mổ trĩ và đến hiệu quả của quá trình điều trị bệnh trĩ. Nếu như người bệnh thực hiện cắt trĩ ở bệnh viện công lập của nhà nước thì chi phí sẽ thấp hơn so với bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên hiện nay số đông người bệnh hay có xu hướng thực hiện mổ trĩ tại phòng khám tư nhân uy tín. Bởi ở đó có cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế hiện đại và dịch vụ tốt, chất lượng hơn..

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những cơ sở y tế có tên tuổi, sở hữu cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, có tay nghề cao vẫn còn tồn tại những cơ sở y tế kém chất lượng với mức chi phí điều trị bệnh thấp. Người bệnh nếu như không tỉnh táo lựa chọn thực hiện mổ trĩ tại những cơ sở y tế “chui” không đảm bảo chất lượng thì phẫu thuật chẳng những không thành công mà người bệnh còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Để tránh tình trạng tiền mất tật mang, bác sĩ chuyên khoa khuyên bệnh nhân không nên vì vấn đề chi phí mà thực hiện điều trị bệnh tại những cơ sở y tế không đảm bảo an toàn. Chi phí mổ trĩ cao đồng nghĩa với việc sức

khỏe bạn được đảm bảo và hạn chế đi được mọi biến chứng và rủi ro không đáng có.



7. Chi phí phát sinh

Ngoài những yếu tố cơ bản như bên trên có chia sẻ thì chi phí mổ trĩ hết bao nhiêu tiền cũng bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí phát sinh. Chi phí phát sinh bao gồm: chi phí đi lại, chi phí nằm viện, chi phí chăm sóc, nhu cầu của người bệnh cùng những dịch vụ đi kèm. Người bệnh nếu như có yêu cầu thêm những dịch vụ chăm sóc đặc biệt riêng với bác sĩ, với y tá hay có nhu cầu nằm viện phòng chất lượng cao thì chắc chắn chi phí điều trị bệnh trĩ sẽ tăng vọt lên cao hơn rất nhiều so với bình thường.

Thông tin cắt trĩ cần quan tâm: [Cắt trĩ ở đâu](#)

Chi phí mổ trĩ tại phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, các bác sĩ chuyên khoa của [phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng](#) cũng không thể đưa ra cho bạn được một bảng giá cụ thể cho chi phí phẫu thuật cắt trĩ hết bao nhiêu tiền hay mổ trĩ chi phí bao nhiêu. Tuy nhiên, hiện nay phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đang áp dụng 2 biện pháp cắt trĩ là PPH và HCPT có giá dao động từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ trở lên ngoài ra phòng khám còn đang triển khai chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn, đó là:

Gói Khám Trị

CHUYÊN SÂU **149K**
CHỈ VỚI GIÁ



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

MIỄN PHÍ

100% KHÁM
LÂM SÀNG

-30% PHÍ
THỦ THUẬT

-30% PHÍ
ĐIỀU TRỊ



**ĐẶT LỊCH HẸN
ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI**

ĐỊA CHỈ: 180 Đ. TRẦN PHÚ, PHƯỚC NINH, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

- . Trọn gói khám bệnh trĩ chỉ với **149k**.
- . **Giảm 30%** chi phí tiểu phẫu chữa bệnh.

*** Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng đối với khách hàng hẹn trước!!!**

Thông tin chi tiết về bảng giá mổ trĩ hay bảng giá phẫu thuật cắt trĩ xin hãy gọi tới số **0379.913.598** hoặc nhấp vào ảnh sau đây để được các bác sĩ tư vấn giải đáp và đặt lịch hẹn khám trực tuyến miễn phí.

Với chương trình ưu đãi này thì chi phí mổ trĩ của các bạn chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với những cơ sở y tế khác.



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

CẮT TRĨ LONGO

BẰNG PHƯƠNG PHÁP

- ✓ Không đau
- ✓ Vô cùng nhanh chóng
- ✓ An toàn và hiệu quả
- ✓ Cắt được mọi loại trĩ

ĐĂNG KÝ KHÁM

0379.913.598



Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đang áp dụng phương pháp phẫu thuật cắt trĩ hay mổ trĩ bằng 2 phương pháp hiện đại HCPT và PPH. 2 phương pháp xâm

lần tối thiểu HCPT và PPH mổ trĩ có ưu điểm giảm tối thiểu đau đớn, chữa trị bệnh trĩ nội - trĩ ngoại - trĩ hỗn hợp hiệu quả và tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là một phòng khám đa khoa có tên tuổi, được sở y tế cấp cho giấy phép hoạt động công khai và được bệnh nhân vô cùng tin tưởng. Hiện nay, phòng khám đang ứng dụng phương pháp mổ trĩ hiện đại, tiên tiến bằng phương pháp PPH và HCPT. Lựa chọn thực hiện phẫu thuật mổ trĩ tại phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, người bệnh chẳng những có được hiệu quả chữa bệnh cao và an toàn như mong muốn mà còn được hưởng mức chi phí vô cùng phù hợp.

Bạn Hạnh thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho bạn tất tần tật những vấn đề liên quan đến chi phí mổ trĩ hết bao nhiêu tiền. Hy vọng với những chia sẻ trên đây thì bạn đã hiểu rõ hơn về phẫu thuật bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền hay chi phí cắt trĩ. Bệnh trĩ càng để lâu sẽ càng nguy hiểm. Vì vậy, bạn nên chủ động đi điều trị bệnh càng sớm càng tốt. Mọi vấn đề thắc mắc nào khác nếu như cần chúng tôi hỗ trợ, bạn có thể liên hệ tới số hotline [0379.913.598](tel:0379.913.598)

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẶT HẸN ONLINE
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7
Luôn sẵn sàng hỗ trợ người bệnh



TIỆN ÍCH



NHANH CHÓNG



KHÔNG CHỜ ĐỢI

Thời gian hoạt động: 8h00 - 20h00
(tất cả các ngày, cả ngày lễ, tết)

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

- [**CÁC CÁCH CHỮA SỤI MÀO GÀ HIỆU QUẢ NHẤT 2023! CHI PHÍ CỤ THỂ TẠI DA NANG**](#)
- [**8 ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA MỤN RỘP SINH DỤC TẠI ĐÀ NẴNG \(GOOGLE XẾP HẠNG\)**](#)

- Chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền? Bảng giá 188k tại Trần Phú, Da Nang
- [REVIEW] PHÒNG KHÁM DA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG CÓ UY TÍN KHÔNG?
- CHI PHÍ KHÁM PHỤ KHOA ĐÀ NẴNG - CHỈ TỪ 210.000Đ
- TOP 16 ĐỊA CHỈ CHỮA HÔI NÁCH UY TÍN NHẤT TẠI ĐÀ NẴNG (GIẢM 30%)
- CHỮA HÔI NÁCH CÓ ĐẮT KHÔNG? CHI PHÍ CHỮA HÔI NÁCH TẠI ĐÀ NẴNG 2023
- Những bệnh phụ khoa hay gặp. Địa chỉ khám chữa phụ khoa uy tín tại Da Nang 2023
- PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI AN TOÀN KHÔNG ĐAU - ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN TẠI DA NANG
- CHI PHÍ CẮT TRĨ HẾT BAO NHIÊU TIỀN? BẢNG GIÁ THAM KHẢO CHI TIẾT TẠI DA NANG NAM 2023